

มหกรรมยานยนต์นานาชาติจีน (มาเก๊า) ครั้งที่ 6

ปิดฉากลงพร้อมความสำเร็จอย่างงดงาม

มาเก๊า-15 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มหกรรมยานยนต์นานาชาติจีน (มาเก๊า) หรือ China (Macau) International Automobile Exposition ครั้งที่ 6 ปิดฉากลงพร้อมความสำเร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจัดงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน

งานนี้คือมหกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลที่สุดของจีน สำหรับในปีนี้ได้มีการจัดงานครอบคลุมพื้นที่กว่า 65,000 ตารางเมตร โดยมีแบรนด์ยานยนต์ชั้นนำ บริษัท องค์กร และพันธมิตรในอุตสาหกรรมกว่า 100 ราย จาก 20 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้จัดแสดงและผู้ชมงานกว่า 50,000 ราย

มหกรรมสุดตระการตาครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดสดในมาเก๊า และมีสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมทำข่าวเกือบ 400 ราย

ยอดขาย: บรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่งเยี่ยม

บรรดาผู้จัดแสดง ศิลเลอร์รถหุ้ รวมถึงแบรนด์ยานยนต์สัญชาติจีน ต่างได้รับยอดสั่งซื้อจำนวนมาก เนื่องจากมีการกระตุ้นยอดขายด้วยส่วนลดสุดเร้าใจ

ความเป็นมืออาชีพ: ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ

การประชุมสุดยอดและการอภิปรายของมืออาชีพในระดับนานาชาติรวม 14 รายการ ได้ถูกจัดขึ้นระหว่างมหกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์จีนให้ก้าวสู่สากล โดยสำนักพัฒนาการค้าต่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดตัวซูเปอร์คาร์และยานยนต์รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก

โซนจัดแสดงซูเปอร์คาร์ภายในงานได้เชิญแบรนด์รถหุ้ชั้นนำกว่า 20 แบนด์มาร่วมจัดแสดง โดยหลายแบรนด์ได้นำรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวภายในงานด้วย

วัฒนธรรม: ชาวมาเก๊าร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอย่างคึกคัก

สถาบันและสมาคมต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมยานยนต์ประมาณ 30 รายการ อาทิ การประกวดภาพถ่าย การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน การประกวดโมเดล และการเสียดังค์ชิงรถยนต์ เป็นต้น

ความพยายามอย่างไม่ลดละตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งให้มหกรรมยานยนต์มาเก๊ากลายเป็นงานแสดงระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก UFI ซึ่งเป็นสมาคมส่งเสริมงานแสดงสินค้าระดับโลก อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์

นอกจากนี้ มหกรรมยานยนต์มาเก๊ายังทำหน้าที่เป็นเวทีให้ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนได้โปรโมทตัวเองในตลาดต่างประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการจัดแสดงยานยนต์นำเข้าอีกด้วย

ทั้งนี้ มหกรรมยานยนต์มาเก๊าครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน